

เรื่อง สรุปผลการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ได้กลั่นกรองผลการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางแล้ว มีมติเห็นชอบ จำนวน 27 ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล/สังกัด	ตำแหน่ง	ระดับ	กำหนดเป็นระดับ	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุวันแต่งตั้ง
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร						
1	นางกัลยรัตน์ คล้ายศรีบุญ	นักวิชาการอุดมศึกษา	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	30 ธ.ค.64	ส่วนงานรับเรื่อง
คู่มือ : การจัดการงบประมาณรายรับประจำวันของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ปริมาณงาน 100%)						
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
2	นางลาตีพθή การดี	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	22 เม.ย.65	ส่วนงานรับเรื่อง
คู่มือ : การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริมาณงาน 100%)						
3	นายยะยา เปาะลอ (พม.เงินรายได้)	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	10 มิ.ย.65	ส่วนงานรับเรื่อง
คู่มือ : การพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้ระบบ Intranet คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริมาณงาน 100%)						
คณะทันตแพทยศาสตร์						
4	นางสาววงศ์ศิริ ชัยกาญจนกิจ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	8 ก.ย.64	ส่วนงานรับเรื่อง
คู่มือ : การทำครอบฟันเซรามิกสำหรับฟันหน้า Anterior all ceramic crown (ปริมาณงาน 100%)						
คณะแพทยศาสตร์						
5	นางสาวปวีณา ยกรัตน์	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	24 ส.ค.64	ส่วนงานรับผลงานฉบับแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์
คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีภาวะเสียสมดุลอิเล็กโทรไลต์ (ปริมาณงาน 100%)						
6	นายสหัส บิลอะห์ลี	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	2 ก.พ.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
คู่มือ : การพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอก (ปริมาณงาน 100%)						
7	นางสาวอนงค์ลักษณ์ สามัคคี	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	11 มี.ค. 64	ส่วนงานรับเรื่อง
คู่มือ : การให้การะงับความรู้สึกแบบทั่วตัวสำหรับผู้ป่วยที่มาผ่าตัดไหล่แบบส่องกล้องในท่านั่ง (ปริมาณงาน 100%)						

ลำดับ	ชื่อสกุล/สังกัด	ตำแหน่ง	ระดับ	กำหนดเป็นระดับ	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุวันแต่งตั้ง
	คณะแพทยศาสตร์					
8	นางสาวจุฑารัตน์ นักพื่อน	นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	9 เม.ย. 64	ส่วนงานรับเรื่อง
	คู่มือ : การเตรียมและการตรวจสอบคุณภาพเกล็ดเลือดเข้มข้นจากพลาสมาที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง (ปริมาณงาน 100%)					
9	นางสาววิชุดา จำวิสูตร	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	4 ก.พ. 63	ส่วนงานรับเรื่อง
	คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยเสียเลือดรุนแรงที่ได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดทดแทนปริมาณมากในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ (ปริมาณงาน 100%)					
10	นางบุศรินทร์ ธีโอบาส	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	2 ก.พ.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งตับออกบางส่วนผ่านกล้อง (ปริมาณงาน 100%)					
11	นางกรทิพย์ ศรีวรรเดชไพศาล	นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	17 ก.พ. 64	ส่วนงานรับเรื่อง
	วิจัย : Rare β -Globin Gene Mutations including a de novo Mutation of Hemoglobin Hammersmith in Southern Thailand (ปริมาณงาน 50%)					
12	นางสาวพุทธา หนูนวล	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	29 ก.ค. 64	ส่วนงานรับผลงานฉบับแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์
	คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งจอตา (ปริมาณงาน 100%)					
13	นางสาวสิริวัฒน์ ธรรมสุนทร	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	1 เม.ย.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	คู่มือ : การพยาบาลผ่าตัดชิ้นสอัสกเสบด้วยกล้องเอนโดสโคป (ปริมาณงาน 100%)					
14	นางสาวคริตรา หนูวิลัย	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	1 เม.ย.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับยาต้านจุลชีพ (ปริมาณงาน 100%)					
15	นางสาวจันจิรา จินาพร	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	2 ก.พ. 64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	วิจัย : เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังที่มีส่วนผสมของปิโตรลาตัมกับผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังที่มีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์ต่ออุบัติการณ์และระดับความรุนแรงของการเกิดแผลผื่นแดงระยะแรกในผู้ป่วยที่มีภาวะของเสียคั่งขึ้นสมองจากตับเสื่อมที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ (ปริมาณงาน 50%)					
16	นางสาวรุชดาร์ ไยะหมาด	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	2 ก.พ.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	คู่มือ : การพยาบาลเพื่อการจัดการความปวดในหออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม (ปริมาณงาน 100%)					
17	นางสาวนาตยา โมราพันธ์	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	1 เม.ย. 64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อและช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (ปริมาณงาน 100%)					

ลำดับ	ชื่อสกุล/สังกัด	ตำแหน่ง	ระดับ	กำหนดเป็นระดับ	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุวันแต่งตั้ง
	คณะแพทยศาสตร์					
18	นางสาวรัฐมาภรณ์ บุญวัฒน์	พยาบาล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	2 ก.พ.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดตกแต่งเปลือกตาบนเพื่อการศึกษา (ปริมาณงาน 100%)					
19	นางสิรินันท์ ขุนเพชร	พยาบาล	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	2 ก.พ.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	วิจัย : 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคใต้ (ปริมาณงาน 25%) 2. ประสิทธิภาพของปลูกขาใหม่สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องในผู้ป่วยนิ่ว (ปริมาณงาน 25%)					
20	นางสาวบุศรินทร์ ศรีญาณลักษณ์	พยาบาล	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	2 เม.ย.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	วิจัย : 1. ประสิทธิภาพต่อการใช้อุปกรณ์แทนที่บริเวณร่องแก้มสำหรับช่วยหายใจในผู้ป่วยสูงอายุที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว (ปริมาณงาน 60%) 2. ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ต่อกับสายเข้าไปในกระเพาะอาหารผ่านทางรูจมูกแบบระบบปิด (ปริมาณงาน 60%)					
21	นางอโณทัย ชมเชย	พยาบาล	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	2 ก.พ.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	วิจัย : 1. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ปริมาณงาน 70%) 2. การพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อหลอดลมคอในหออภิบาลทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ปริมาณงาน 100%)					
22	นางสาวไพรสุดา บัวลอย	พยาบาล	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	1 เม.ย.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	หนังสือ : 1. Perioperative nursing in bariatric surgery.(ปริมาณงาน 100%) 2. Introduction of Laparoscopic Equipment and Instruments. (ปริมาณงาน 100%) สิ่งประดิษฐ์ : ชุดอุปกรณ์จัดทำสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคอ้วนจากแผ่นยางฟองน้ำยางธรรมชาติ (ปริมาณงาน 30%)					
23	นายวรการ เพชรเกลี้ยง	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	16 เม.ย.64	ส่วนงานรับเรื่อง
	วิจัย : การวิเคราะห์ปริมาณการคั่นคั้นหมู่เลือดระบบอื่นๆ จากฐานข้อมูลเทียบกับปริมาณความต้องการของผู้ป่วยธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ปริมาณงาน 80%) สิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์จัดเก็บเลือดสำหรับขนส่งที่มีระบบวัดและบันทึกอุณหภูมิ (ปริมาณงาน 50%) งานสังเคราะห์ : การสังเคราะห์โปรแกรม PSU Blood management and predict system โดยใช้ AI เพื่อการจัดการเลือดภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ปริมาณงาน 100%)					
24	นางเปรมจิต ทังตระกูล	นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	2 ก.พ.64	ก.บ.ม.อนุมัติค่างาน
	งานวิจัย : ความชุกของแอนติบอดีที่พบไม่บ่อยในหญิงคลอดบุตรของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ปริมาณงาน 50%)					

ลำดับ	ชื่อสกุล/สังกัด	ตำแหน่ง	ระดับ	กำหนดเป็นระดับ	ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุวันแต่งตั้ง
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี						
25	นางสาวบุญนุช ดิษกุล	บรรณารักษ์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	1 มี.ค.65	ส่วนงานรับเรื่อง
คู่มือ : การวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (ปริมาณงาน 100%)						
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
26	นายอภิชาติ ต้นโหลหะกุล	นักวิทยาศาสตร์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	8 ธ.ค.64	ส่วนงานรับเรื่อง
งานวิจัย : วัสดุผสมพลาสติกกรีซไคเคิลและยางครัมป์ (ปริมาณงาน 100%)						
คณะแพทยศาสตร์						
27	นางกาญจนา วงษ์เลี้ยง	พยาบาล	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	22 เม.ย.64	ส่วนงานรับเรื่อง
สิ่งประดิษฐ์ : มีดตกแต่งเฟือก (PSU cast cutting Knife) (ปริมาณงาน 45%) คู่มือ : การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกคอเสื่อมกดทับไขสันหลังที่ได้รับการผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังทางด้านหน้า (ปริมาณงาน100%)						

หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หลักเกณฑ์	ตำแหน่ง	
	ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ
1. การประเมินค่างาน	ได้ 64 คะแนนขึ้นไป	ได้ 84 คะแนนขึ้นไป
2. การประเมินการแต่งตั้ง	ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70	ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ผลงาน (เกณฑ์เดิม)	1. คู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 2. ผลงานประเภทอื่นๆ ซึ่งมีคุณภาพดี กรณีพิเศษ ระดับดีมาก	1. งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีคุณภาพดี และ 2. ผลงานประเภทอื่นๆ ซึ่งมีคุณภาพดี กรณีพิเศษ ระดับดีมาก
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรณีปกติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เกณฑ์การตัดสินใช้คะแนนเสียงข้างมาก กรณีพิเศษ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เกณฑ์การตัดสินใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 เสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	